

# “49 กรู๊ป” บริษัทสถาปนิกของคนไทย จัดงาน

## “49@30 I Building Cities”ฉลองครบรอบ 30 ปี



“บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด” บริษัทสถาปนิกของคนไทย นำโดย ประภากร วทานยกุล – กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย สุวัฒน์ วสะภิญโญกุล และ พิชัย วงศ์ไวยศวรรรณ รองกรรมการผู้จัดการจัดงาน “49@30 I Building Cities” (สี่เก้า แอท สามศูนย์บิวท์ดิง ซิตี้) ฉลองครบรอบ 30 ปีบริษัทฯ โดยจัดกิจกรรมสุดเจ๋ง ที่ไม่สามารถหาชมได้ง่ายๆ อาทิ งานสัมมนาจากสถาปนิกชื่อดังระดับอินเตอร์, เอ็กซ์ซิبيชันแบบ Freeform โชว์ผลงาน ชิ้นโบว์แดงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างเมืองตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ที่ปกติไม่มีใครยอมเอาเปิด เผยกันง่ายๆ ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16-20 ตุลาคม ที่ผ่านมา



ภายใต้การบริหารของ“ประภากร วทานยกุล”ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด และ ประธาน 49 กรู๊ปได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกว่า “วันนี้บริษัทสถาปนิก 49 จำกัด เดินทางมาครบ 30 ปีแล้ว ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาหลายฤดูกาล สร้างเสริมและสั่งสมประสบการณ์มาเต็มที่ วันนี้ขอตั้ง ปณิธานว่า เราจะไม่ใช่แค่บริษัทสถาปนิกเท่านั้นแต่เราจะเป็นองค์กรที่เห็นถึงคุณค่าของคนเป็นสำคัญด้วย เพราะเราเชื่อมั่นว่า สังคมที่ดี ย่อมเกิดจากคนที่ดี และเมืองที่ดี ก็ต้องเกิดจากสถาปนิกที่มีคุณภาพ และไม่ว่าโครงการนั้นจะเป็นอะไร เราจะนำประสบการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดของเราออกมาใช้ เพื่อสร้างผลงานที่ สะท้อนถึงความรับผิดชอบของเรา เพื่อเมืองของเรา เพื่อโลกของเราต่อไป”

บรรยากาศงานตลอดทั้ง 5 วันให้ความรู้สึกเต็มอิ่มครบทุกรูปแบบ ทั้งโมเดิร์น สาระความรู้แน่น อบอุ่นเป็นกันเอง โดยมีคนดังทุกวงการ โดยเฉพาะแวดวงสถาปัตยกรรมมาร่วมแสดงความยินดีกับการยืนหยัดครบรอบ 3 ทศวรรษของ “49 กรู๊ป” กันคับคั่ง อาทิ อิศเรศ จิราธิวัฒน์, ดวงฤทธิ์ บุนนาค, วสุ วิรัชศิลป์, พัชราวลัย เรื่องกฤตยา, พราวพุทธิพลพัลลภ, นันทวรรณ แสงธรรมกิจกุล, ม.ล.ศศิรา ดิศกุล, กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศฯลฯ นอกจากนี้ยังจัดสัมมนาในคอนเซปต์ “Building Cities” จาก Speaker ชื่อดังทั้งของไทยและระดับอินเตอร์ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนี้โดยได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างล้นหลาม อาทิ สัมมนาเปิดวิชั่นและแนะนำเทรนด์งานออกแบบสร้างสรรค์ โดย Mok Wei Wei ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท W Architects Pte. Ltd. จากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักโดดเด่นในงาน, สัมมนาหัวข้อ “How 49 Works!” โดย พิชัย วงศ์ไวยศวรรรณ จากบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด, สายัณห์ ผลิตรกรรม จากบริษัทอาร์คิเทคเซอร์แวล เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด ฯลฯ มาพูดคุยกันถึงวิธีการทำงานระหว่างบริษัทในเครือ 49 กรู๊ป ที่ร่วมกันสร้าง 2 โครงการที่ไม่ธรรมดา คือ BU Landmark ตึกเพชร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญผลงานสถาปัตยกรรมไทยโมเดิร์นของ 49 กรู๊ปยังเข้าตานิตยสารดีไซน์ชื่อดังของญี่ปุ่น A+U จึงนับเป็นบริษัทสถาปนิกไทยแห่งแรกที่ได้ลงนิตยสารดังกล่าว โอ กาสนี่ Tomohisa Miyauchi CEO, Architecture and Urbanism (a+u) Publishing Singapore จึงเดินทางมาร่วมงาน เพื่อพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวของนิตยสารปิดท้ายวันสุดท้ายกับการรวมตัวศิษย์เก่าคนดังของบริษัท สถาปนิก 49 ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ เช่นอนุสรณ์ ภัคดีสุขเจริญ, ม.ล.ปิยลดา ทวีปรังษีพร, วรันทดา บุลสุข เป็นต้น

จากการเดินทางแสนยาวนานและการสั่งสมประสบการณ์ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ของ “49 กรู๊ป” พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าก้าวที่ 31 จะต้องยิ่งใหญ่ เข้มแข็ง และมั่นคงกว่าเดิมอีกแน่นอน